

คุณสมบัติ	แลคเกอร์ชนิดพิเศษ ให้ฟิล์มแข็งใส ช่วยเสริมคุณภาพให้สีทองคงทน เงางาม ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพียงใช้พ่นทับ 1-2 ครั้งหลังจากทาสีทองฮาโต้ ให้ฟิล์มสีใส ไม่เหลือง มีความเงาสูง สามารถยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิว เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย
ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทสี	แลคเกอร์
เจดสี	ใสไม่มีสี
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดเงา
ขนาดบรรจุ	400 ซีซี
จุดวาบไฟ	-40
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100-125 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	12.86-16.08 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	25-31 ตารางเมตร ต่อ 400 ซีซี ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	10 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	10 นาที
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	ก่อนใช้เขย่าประมาณ 2 นาที สังเกตจากเสียงลูกแก้วในกระป๋อง ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะ ๆ ควรพ่นห่างจากวัตถุในระยะประมาณ 6-8 นิ้ว พ่นบางๆ ในแต่ละชั้น เว้นระยะเวลาให้แห้งประมาณ 10 นาที พ่นเสร็จควรล้างหัวพ่น โดยการคว่ำกระป๋องลง กดหัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อย
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ คราบน้ำมัน คราบเกลือ สีเก่าและสารปนเปื้อนอื่นๆ
การทาสี	พ่น 1-2 ครั้ง ด้วยแลคเกอร์ฮาโต้ G-031
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือไฟ ควรใช้ในที่ซึ่งมีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดกลิ่นหรือละอองสีพ่น ไม่ควรให้ถูกผิวหนัง ระวังอย่าให้ทินเนอร์เข้าปากและห้ามดื่มเป็นอันตราย ปิดฝาภาชนะให้แน่นหลังการใช้งานทุกครั้ง กรณีทินเนอร์ถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้าเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที และรีบไปปรึกษาแพทย์ ถ้ามีอาการไม่สบายระหว่างพ่นสีให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้ารับประทานเข้าไปต้องรีบนำส่งแพทย์ ห้ามทำให้อาเจียน
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้ที่ภาชนะ การทำงานสีควรทำในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากป้องกันเมื่อทำงานสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีการสัมผัสให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์